

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครพนม

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบท้ายคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๑ สถานบริการ ตามนิยามของพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ เช่น ผับ บาร์ สถานบันเทิง (ยกเว้น อาบ อบ นวด และโรงน้ำชา) และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการตามนิยามของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘</p>	<p>๑. ห้ามมิให้มีการแสดงดนตรีสดหรือการจัดแสดงคอนเสิร์ตทุกชนิด</p> <p>๒. กำหนดเวลาปิดให้บริการและงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ไม่เกิน ๒๔.๐๐ น.</p> <p>๓. ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร หรือจัดให้มีแผงกั้นระหว่างโต๊ะ (D)</p> <p>๔. ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด (๑ คน/ตารางเมตร) โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน (D)</p> <p>๕. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาให้บริการและใช้บริการ (M)</p> <p>๖. จัดให้มีจุดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างเพียงพอ (H)</p> <p>๗. มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการเมื่อพบอาการผิดปกติ (T)</p> <p>๘. ให้พนักงานบริการหยุดงานเมื่อมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกหรือเหนื่อยหอบ (T)</p> <p>๙. เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (T)</p>	<p>๑. ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่ พื้น โต๊ะ เก้าอี้ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒. ห้องสุขา จัดให้มีสบู่เหลวล้างมือ กระดาษเช็ดมือ ห้ามมิให้มีผ้าเช็ดมือชนิดผ้าที่ใช้ร่วมกัน และทำความสะอาดห้องสุขาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่กำหนด อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง</p>	<p>๑. ผู้ประกอบการ สถานบริการ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ศปก.จังหวัด, ศปก.อำเภอ, ศปก.ตำบล และ อปท. มีหน้าที่กำกับดูแล</p> <p>๓. ศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๒. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สถานที่จำหน่ายหรือเสิร์ฟอาหาร ร้านสะดวกซื้อ รถเข็นหาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร สวนอาหาร และ โรงอาหาร</p>	<p>๑. ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร หรือจัดให้มีแผงกั้นระหว่างโต๊ะ (D)</p> <p>๒. ให้ความคุ้มครองจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน(D)</p> <p>๓. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา (M)</p> <p>๔. จัดให้มีจุดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่เหลว หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค(H)</p> <p>๕. มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการ เมื่อพบอาการผิดปกติ (T)</p> <p>๖. ให้พนักงานบริการหยุดงานเมื่อมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกหรือเหนื่อยหอบ (T)</p> <p>๗. เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (T)</p>	<p>๑. ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาด พื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่ พื้น โต๊ะ เก้าอี้ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒. ห้องสุขา จัดให้มีสบู่เหลวล้างมือ กระจกเช็ดมือ ห้ามมิให้มีผ้าเช็ดมือชนิดผ้าที่ใช้ร่วมกัน และทำความสะอาดห้องสุขาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่กำหนด อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง</p>	<p>๑. ผู้ประกอบการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ศปก.จังหวัด, ศปก.อำเภอ, ศปก.ตำบล และ อปท. มีหน้าที่กำกับดูแล</p> <p>๓. ศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p>
<p>๓. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นในทำนองเดียวกัน ยกเว้นการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ทั้งกลางแจ้งและในร่ม</p>	<p>๑. ให้เว้นระยะห่างของที่นั่ง อุปกรณ์การออกกำลังกาย หรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร (D)</p> <p>๒. ห้ามมิให้มีผู้นั่งชมการแข่งขันกีฬาทุกประเภท</p> <p>๓. ให้ความคุ้มครองจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน(D)</p> <p>๔. ให้ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา (M)</p> <p>๕. ให้มีจุดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่เหลว หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (H)</p>	<p>๑. ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสหรือเครื่องออกกำลังกายบ่อยๆ ก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง</p> <p>๒. ห้องสุขา จัดให้มีสบู่เหลวล้างมือ กระจกเช็ดมือ ห้ามมิให้มีผ้าเช็ดมือชนิดผ้าที่ใช้ร่วมกัน และทำความสะอาดห้องสุขาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่กำหนด อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง</p>	<p>๑. ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ดูแลสถานที่ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ โดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ศปก.จังหวัด, ศปก.อำเภอ, ศปก.ตำบล และ อปท. มีหน้าที่กำกับดูแล</p> <p>๓. ศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๖. มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ และสังเกตอาการเมื่อพบอาการผิดปกติ (T)</p> <p>๗. ให้หยุดงานเมื่อมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ (T)</p> <p>๘. เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (T)</p>		
<p>๔. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือ ตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี ร้านทำเล็บ</p>	<p>๑. ให้ความสำคัญจำนวนผู้ให้บริการมีให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน(D)</p> <p>๒. ให้ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา (M)</p> <p>๓. ให้มีจุดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่เหลว หรือ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (H)</p> <p>๔. มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ และสังเกตอาการเมื่อพบอาการผิดปกติ (T)</p> <p>๕. ให้หยุดงานเมื่อมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ (T)</p> <p>๖. เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (T)</p>	<p>๑. ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัส เครื่องมือและอุปกรณ์บ่อยๆ ก่อนและหลังการใช้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒. ห้องสุขา จัดให้มีสบู่เหลวล้างมือ กระจกเช็ดมือ และทำความสะอาดห้องสุขาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่กำหนด อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง</p>	<p>๑. ผู้ประกอบการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ศปก.จังหวัด, ศปก.อำเภอ, ศปก.ตำบล และ อปท. มีหน้าที่กำกับดูแล</p> <p>๓. ศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p>
<p>๕. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม คลินิกความงาม สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก</p>	<p>๑. ให้บริการส่วนอื่นๆของร่างกายได้ ยกเว้นบริเวณใบหน้า</p> <p>๒. ให้ความสำคัญจำนวนผู้ให้บริการมีให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน(D)</p> <p>๓. ให้ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา (M)</p>	<p>๑. ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัส บ่อยๆ ก่อนและหลังการใช้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒. ห้องสุขา จัดให้มีสบู่เหลวล้างมือ กระจกเช็ดมือ และทำความสะอาดห้องสุขาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่กำหนด อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง</p>	<p>๑. ผู้ประกอบการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ศปก.จังหวัด, ศปก.อำเภอ, ศปก.ตำบล และ อปท. มีหน้าที่กำกับดูแล</p> <p>๓. ศปม. จัดกำลังสายตรวจ ร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการ</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๔. ให้มีจุดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่เหลว หรือ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (H)</p> <p>๕. มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ผู้ให้บริการและ ผู้ใช้บริการ และสังเกตอาการเมื่อพบอาการผิดปกติ (T)</p> <p>๖. ให้หยุดงานเมื่อมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ (T)</p> <p>๗. เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (T)</p>		หรือการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
<p>๖. ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ตลาด คลองถม ตลาดโต้รุ่ง ตลาดนัดโคกระบือ และตลาดอื่น ๆ</p>	<p>๑. กำหนดเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดในเขตพื้นที่ จังหวัดนครพนม ให้บริการระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. (ยกเว้นตลาดสดในเขตเทศบาลเมือง นครพนมเปิดให้บริการตามเวลาปกติ) (D)</p> <p>๒. กำหนดเวลาเปิด-ปิดของตลาดโต้รุ่งเทศบาล เมืองนครพนม ให้บริการระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. (D)</p> <p>๓. ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่ง หรือ ยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร (D)</p> <p>๔. ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน (D)</p> <p>๕. ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา (M)</p> <p>๖. ให้มีจุดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่เหลว หรือ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (H)</p> <p>๗. มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ผู้ประกอบการ ผู้ขาย และผู้ซื้อ และสังเกตอาการเมื่อพบอาการผิดปกติ (T)</p>	<p>๑. จัดทำทางเดินแผงจำหน่ายสินค้าอย่างน้อย ๒ เมตร และห้ามวางสินค้าบนทางเดิน</p> <p>๒. จัดที่จอดรถให้เหมาะสม ไม่กีดขวางจราจร</p> <p>๓. มีบริการห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดอย่าง เพียงพอ</p> <p>๔. มีจุดรวมขยะ คัดแยกขยะของตลาด และมีระบบกำจัดขยะอย่างถูกวิธี</p>	<p>๑. ผู้ประกอบการ หรือ หน่วยงานของรัฐที่ดูแลสถานที่ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ โดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ศปก.จังหวัด, ศปก.อำเภอ, ศปก.ตำบล และ อปท. มีหน้าที่กำกับดูแล</p> <p>๓. ศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการ หรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม มาตรการที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๘. ให้หยุดงานเมื่อมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ (T)</p> <p>๙. เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (T)</p> <p>๑๐. ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสหรือแผงจำหน่ายสินค้าบ่อยๆ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๑๑. ทำทะเบียนผู้ประกอบการ</p> <p>๑๒. กำหนดทางเข้า-ออกตลาดเพียงช่องทางเดียว หรือกรณีที่เป็น จำเป็น ต้องมีทางเข้า-ออกหลายทาง ให้มีการคัดกรองทุกทางเข้า-ออก</p> <p>๑๓. มีแผนผังและแบ่งโซนประเภทสินค้าในตลาด เช่น แผงขายอาหารสด อาหารบรรจุเสร็จ จำหน่ายอาหารแห้ง แผงจำหน่ายเสื้อผ้า เป็นต้น</p>		
<p>๗. สถานประกอบการ/โรงงาน หรือกิจการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายสถานประกอบการ/โรงงาน</p>	<p>๑. ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและระหว่างที่นั่งรวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร (D)</p> <p>๒. ให้ความคุ้มครองจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มิให้แออัด โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน (D)</p> <p>๓. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา (M)</p> <p>๔. จัดให้มีจุดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค(H)</p> <p>๕. มีการคัดกรองวัตถุอันตราย และสังเกตอาการเมื่อพบอาการผิดปกติ (T)</p>	<p>๑. ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่ พื้น โต๊ะ เก้าอี้ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และ ให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๒. ห้องสุขา จัดให้มีสบู่เหลวล้างมือ กระดาษเช็ดมือ ห้ามมิให้มีผ้าเช็ดมือชนิดผ้าที่ใช้ร่วมกัน และทำความสะอาดห้องสุขาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่กำหนด อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง</p>	<p>๑. ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ/โรงงาน ต้องปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ศปก.จังหวัด, ศปก.อำเภอ, ศปก.ตำบล และ อปท. มีหน้าที่กำกับดูแล</p> <p>๓. ศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วมตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๖. ให้นักงานบริการหยุดงานเมื่อมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกหรือเหนื่อยหอบ (T)</p> <p>๗. เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (T)</p>		
<p>๘. โรงเรียน สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก สถานที่ให้บริการดูแล สถานที่ฟันทักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่น ที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กประถมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานที่บริการดูแล)</p>	<p>๑. ให้ความสำคัญจำนวนนักเรียนมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน(D)</p> <p>๒. ให้นักเรียน ครูผู้สอน ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนและบุคคลที่เข้ามาภายในโรงเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา (M)</p> <p>๓. ให้มีจุดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่เหลว หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (H)</p> <p>๔. มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ นักเรียน ครูผู้สอน บริเวณทางเข้าโรงเรียนผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ และสังเกตอาการเมื่อพบอาการผิดปกติ (T)</p> <p>๕. ให้หยุดเรียนหรือหยุดงานเมื่อมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกหรือเหนื่อยหอบ (T)</p> <p>๖. ให้มีการซักประวัติ สอบสวนโรค นักเรียน ครูผู้สอน และบุคคลที่เข้ามาภายในโรงเรียน ย้อนหลังเป็นเวลา ๑๔ วัน หากพบประวัติ การเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีประวัติการสัมผัสใกล้ชิดผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือผู้ป่วย ให้หยุดเรียนหรือหยุดงาน และให้ดำเนินการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัยเป็นเวลา ๑๔ วัน ทั้งนี้ ให้แจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย (T)</p> <p>๖. เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (T)</p>	<p>๑. ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่ พื้น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได มือจับ ลูกบิด กลอนประตู หน้าต่าง ของ อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องประชุม สนามกีฬา ฯลฯ ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม</p> <p>๒. ห้องสุขา จัดให้มีสบู่เหลวล้างมือ กระดาษเช็ดมือ ห้ามมิให้มีผ้าเช็ดมือชนิดผ้าที่ใช้ร่วมกัน และทำความสะอาดห้องสุขาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่กำหนด</p>	<p>๑. ผู้บริหารโรงเรียน สถาบันการศึกษา และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่กำกับดูแล ต้องปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ศปก.จังหวัด, ศปก.อำเภอ, ศปก.ตำบล และ อปท. มีหน้าที่กำกับดูแล</p> <p>๓. ศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
๙. งานแต่งงาน งานศพ งานประเพณีที่มีความจำเป็น	๑. กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน ๑๐๐ คน ซึ่งหากมีผู้เข้าร่วมเกิน ๑๐๐ คน ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ (D) ๒. ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย ๑ เมตร (D) ๓. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา (M) ๔. จัดให้มีจุดบริการที่ล้างมือพร้อมสบู่เหลว หรือ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค(H) ๕. มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการ เมื่อพบอาการผิดปกติ (T) ๖. เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (T)	๑. ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่ ได้แก่ พื้น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได มือจับลูกบิด กลอนประตู หน้าต่าง ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ๒. ห้องสุขา จัดให้มีสบู่เหลวล้างมือ กระดาษเช็ดมือ ห้ามมิให้มีผ้าเช็ดมือชนิดผ้าที่ใช้ร่วมกัน และทำความสะอาดห้องสุขาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่กำหนด	๑. ศปก.จังหวัด, ศปก.อำเภอ, ศปก.ตำบล และ อปท. มีหน้าที่กำกับดูแล ๒. ศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

หมายเหตุ :

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (D/M/H/T/T) ประกอบด้วย

D – Distancing- เว้นระยะห่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น

H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึง เพียงพอ

T – Thaichana – ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

M – Mask wearing – สวมหน้ากากหน้ากอกอนามัย ตลอดเวลา

T – Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี)

มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑

มาตรการเสริม หมายถึง มาตรการเฉพาะรายกิจการ ที่ผู้ประกอบการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำให้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คู่มือการปฏิบัติ เป็นแนวทางการดำเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ เพื่อดำรงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจการหรือกิจกรรม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ พิจารณาเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน